



สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจำวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

เดือนเกษตรกรเสี่ยงผลกระทบน้ำทะเลหนุน หนังสือพิมพ์แนวหน้า
กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการเชิงรุก เตรียมรับมือกับปัญหาน้ำเค็มในกลุ่มลุ่มแม่น้ำท่าจีน
ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง และลุ่มแม่น้ำแม่กลอง

แนวหน้า Naew Na Circulation: 800,000 Ad Rate: 900	Section: First Section/- วันที่: อาทิตย์ 6 ธันวาคม 2558		
	ปีที่: 36 ฉบับที่: 12649 หน้า: 10(ขวา)	Col.Inch: 25.84 Ad Value: 23,256 PRValue (x3): 69,768	คลิป: ชาว-ดำ
หัวข้อข่าว: เดือนเกษตรกรเสี่ยงผลกระทบน้ำทะเลหนุน			

เดือนเกษตรกรเสี่ยงผลกระทบน้ำทะเลหนุน

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการที่มีฝนตกน้อยในช่วงฤดูฝนปีนี้ทำให้เขื่อนต่างๆ เก็บกักน้ำได้น้อย จำเป็นต้องลดการปล่อยน้ำในช่วงฤดูแล้ง จึงคาดการณ์ว่า นอกจากวิกฤตการณ์ภัยแล้งแล้ว ยังเกิดสภาวะน้ำเค็มจากทะเลไหลเข้าสู่แม่น้ำเร็ว กว่าปีอื่นๆ ทำให้มีค่าความเค็มสูงกว่ามาตรฐานที่พืชรับได้ ส่งผลกระทบต่อการปลูกพืชของเกษตรกรในกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง และลุ่มน้ำบางปะกง เพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับปัญหาน้ำเค็ม กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ดำเนินการเชิงรุก ดังนี้

1. ให้เกษตรกรจังหวัดประจวบและภาคการณ้ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่ทำการเกษตรที่คาดว่าจะเสี่ยงต่อปัญหาน้ำเค็มปี 2559 ในเขตพื้นที่การเกษตร 4 ลุ่มน้ำสำคัญ 12 จังหวัด ในขณะที่มีพื้นที่ที่คาดว่าจะเสี่ยงต่อปัญหาน้ำเค็ม 42 อำเภอ ใน 182 ตำบล
2. แจ้งเตือนและให้คำแนะนำเกษตรกรในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์การเกิดน้ำเค็มอย่างใกล้ชิด โดยสังเกตอาการอย่างง่ายของต้นพืชหากน้ำน้ำเค็ม

มารด ก็จะพบว่าต้นพืชมีอาการปลายใบไหม้ ต้นเหี่ยวเฉา ใบเหลือง ซึ่งเป็นอาการขาดน้ำของพืชทั่วไป แต่หากพืชอยู่ในระยะกำลังเริ่มสร้างช่อดอกหรือผสมเกสร จะส่งผลให้ช่อดอกไม่พัฒนาต่อ ไม่เกิดการผสมเกสร ผลผลิตจะลดลง ถึงต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้เพราะพืชไม่สามารถใช้น้ำได้ตามวัฏจักรปกติตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น เมื่อใช้น้ำเค็มมารดต้นพืช จะมีรากที่เกลือสีขาวปรากฏอยู่ ซึ่งการป้องกันในระดับแรกที่ต้องปฏิบัติอย่างรวดเร็ว คือ ปิดประตูระบายน้ำในสวนตัวเอง พร้อมสำรวจและดูครุร่วตามแนวคันสวนโดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเค็มเข้าร่องสวน

3. ให้เกษตรกรในพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเตือนภัยของกรมอุตุนิเวศวิทยา กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตรอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง (www.TMD.go.th, www.RID.go.th, www.DOAE.go.th) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมไม้ผล สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 0-2579-3816 สำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านในวันเวลาราชการ